

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham gia đối thoại tại hội nghị.

Sáng ngày 21/3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh diễn ra hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình với chủ đề: "Tuổi trẻ Thái Bình khát vọng và cống hiến, chung sức xây dựng tỉnh Thái Bình giàu mạnh, phát triển". Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố và 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đại diện cho hơn

312.000 thanh niên trong tỉnh tham dự hội nghị.

Trực tiếp đối thoại với thanh niên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, chủ đề đối thoại đồng thời ghi nhận, tâm đắc với các câu hỏi, những băn khoăn, tâm huyết hết sức trách nhiệm của các bạn trẻ. Trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên, luôn dành cơ hội cho thanh niên phát triển. Các đồng chí bày tỏ hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục góp phần công sức lớn, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong tương lai.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã giải đáp các vấn đề mà đại biểu



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao biểu trưng cho đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

thanh niên đặt ra: Làm thế nào phát huy cao nhất vai trò của thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tham gia thực hiện có hiệu quả hơn phong trào thi đua "Dân vận khéo"; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, tăng "sức đề kháng" cho đoàn viên, thanh niên trước những thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng; công tác phối hợp giữa các ngành với tổ chức đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển thanh niên; khuyến khích đoàn viên, thanh niên

say mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học; việc thu hút, định hướng, đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ nhằm cung cấp nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; bố trí đội ngũ cán bộ đoàn hết tuổi giữ vị trí công tác theo quy định của quy chế cán bộ đoàn; thanh niên Thái Bình khởi nghiệp, lập nghiệp trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; chương trình mỗi xã một sản phẩm; những cơ chế, chính sách để lực lượng công an xã tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến, biểu dương đóng góp của tuổi trẻ Thái Bình vào sự phát triển



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao biểu trưng cho đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Tuổi trẻ phải có ước mơ và khát vọng, từ đó biến thành mục tiêu cụ thể của mỗi cá nhân, đơn vị, tổ chức; hướng đến mục tiêu chung mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đề ra là: Phần đầu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Bởi thế hệ trẻ Thái Bình là người lính hội, hiểu sâu sắc nhất mục tiêu, khát vọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra. Động cơ phấn đấu của mỗi người sẽ trở thành sức mạnh, niềm tin để trở thành hành động, quyết tâm. Sự quyết tâm, nhiệt huyết, sức sáng tạo, sự mệnh cụ thể đặt lên vai thanh niên, vì vậy mỗi thanh niên hãy

tự tin, mạnh dạn vươn lên khẳng định mình. Hội nghị gặp gỡ, đối thoại là sự khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới của tổ chức đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên có những gợi mở, định hướng, có những thông tin để định hình tạo thành quyết tâm, qua đó biến thành chương trình, hành động cụ thể, đóng góp thiết thực, xứng đáng vào yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chung của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, qua đó thanh niên ngày càng vươn lên mạnh mẽ, ngày càng tiến bộ và trưởng thành.

Trông khuôn khổ hội nghị đã diễn ra tọa đàm "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên". Nhân dịp này, 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng.

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy



Tuổi trẻ Thái Thụy đã lĩnh hội toàn bộ tinh thần của hội nghị đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho tuổi trẻ tại hội nghị.

Theo tôi, trước tiên, mỗi cán bộ đoàn cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ về trách nhiệm của mình trước Đảng, trước đoàn viên, thanh niên và trước nhân dân. Cùng với đó, tích cực trau dồi và chuẩn bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết nhất để sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động trong mọi công việc, phát huy tinh sáng tạo của thanh niên như đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ tại hội nghị, đó là đặt khát vọng của thanh niên vào khát vọng to lớn của tỉnh, mỗi việc làm, mỗi hành động phải hết sức thiết thực, cụ thể, lan tỏa sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện và mỗi địa phương.

Anh Nguyễn Duy Phiến, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương



Thật vui mừng khi tôi được đại diện cho các bạn đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi trực tiếp và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình cùng như của các bạn trẻ đang khởi nghiệp và bước đầu lập nghiệp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giải đáp những băn khoăn, cung cấp thêm thông tin, đồng thời gợi mở, định hướng giúp tôi càng quyết tâm bước tiếp trên con đường khởi nghiệp.

Khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp, tôi xác định sẽ rất vất vả. Nhưng với quyết tâm cùng với đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, được sự cổ vũ, động viên, những gợi mở, định hướng của các đồng chí lãnh đạo đã cho tôi ý chí kiên định đi theo con đường mình đã chọn. Dù có vất vả như thế nào đi chăng nữa tôi tin mình sẽ vượt qua.

Em Vũ Gia Hồng Đức, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Em rất vinh dự được dự hội nghị tiếp xúc, đối thoại của thanh niên với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, qua đó giúp em bồi đắp thêm khát vọng cống hiến, tích cực học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn. Tại phần đối thoại, từ sự chia sẻ, động viên, định hướng, giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, em cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, có ý thức đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn,

dám nghĩ, biết làm, dám nhận những việc khó, nhiệm vụ mới. Chúng em sẽ phấn đấu hết mình để xứng đáng với niềm tin và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu mạnh, phát triển.

NHÓM PHÒNG VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC BIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 21/3/1890, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Thái Bình. Là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, cư dân Thái Bình đã sớm hình thành những phẩm chất tốt đẹp với nhiều truyền thống đáng tự hào: Cần cù, dũng cảm trong

lao động sản xuất, chinh phục, cải tạo thiên nhiên, giàu kinh nghiệm thâm canh; có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mà văn mang sắc thái riêng, độc đáo; có truyền thống hiếu học; bất khuất, kiên cường, chống ngoại xâm và đấu tranh với

các thế lực cường quyền, phong kiến phản động.

Cũng từ 80 năm trước, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về văn hóa. Đề cương thể hiện tâm vóc tư tưởng chính trị của Đảng trong việc xác định vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của

Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp văn hóa trên cơ sở vận dụng và phát triển những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tại chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình đã thể hiện các ca khúc theo 3 phần: Ca ngợi con người, mảnh đất Thái Bình trong tiến trình phát triển của văn hóa và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; sắc màu văn hóa qua nghệ thuật truyền thống trong tiến trình phát triển văn hóa vùng đất Thái Bình; những ca khúc ngợi ca Tổ quốc. Chương trình góp khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước, cách mạng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống, tích cực lao động sản xuất, học tập, công tác. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

SẴN SÀNG CHO CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)

tảng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia 2 cuộc thi và Giải Búa liềm vàng; tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình nổi riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" đều đã sẵn sàng; đồng thời,

đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của cuộc thi. Về bộ câu hỏi trắc nghiệm, đồng chí thống nhất mỗi đợt thi sẽ có 20 câu hỏi dành cho đối tượng học sinh; 30 câu hỏi dành cho các đối tượng còn lại. Liên quan đến kế hoạch, chương trình tổ chức lễ phát động 2 cuộc thi và Giải Búa liềm vàng, đồng chí đề nghị các tập thể, cá nhân cần chú ý nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt bảo đảm chương trình lễ phát động diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả.



Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình biểu diễn.

SỐM ĐƯA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN...

(Tiếp theo trang 1)

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề xuất lựa chọn mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hoạt động của Quỹ gồm: cho vay, nhận ủy thác, huy động vốn với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Dự thảo đề án cũng chỉ rõ tổ chức bộ máy, nhân sự của quỹ; phương án tài chính, hoạt động của Quỹ giai đoạn 2023 - 2027.

Với mục tiêu phát triển nhà ở gắn liền với phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở cho tất cả người dân với các mức thu nhập khác nhau, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030 để ra chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 30,1m², trong đó khu vực đô thị đạt 37,2m², khu vực nông thôn đạt 24,84m²; đến năm 2030 toàn tỉnh đạt 35m², trong đó khu vực đô thị 39m², khu vực nông thôn đạt 32,2m². Tổng diện tích sân nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 59.600.000m², đến năm 2030 đạt

trên 73.400.500m². Phần đầu nâng chất lượng nhà ở kiên cố đến năm 2025 đạt 99,0%, không còn nhà đơn sơ; đến năm 2030 đạt 99,5%, không còn phát sinh nhà ở đơn sơ. Để đạt được mục tiêu trên, Sở Xây dựng đưa ra 5 nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, đất ở, quy hoạch kiến trúc, khoa học công nghệ, vốn.

Về kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích nhà ở đến năm 2025 toàn tỉnh phần đầu đạt 59.692.271m² sân, trong đó, tại khu vực đô thị 22.140.138m² sân và tại khu vực nông thôn đạt 37.552.133m² sân. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30,1m², trong đó khu vực đô thị đạt 37,2m², khu vực nông thôn đạt 27m². Diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m² sân/người. Tổng diện tích sân nhà ở cần đầu tư xây dựng khoảng 10.597.066m². Số lượng nhà ở thương mại giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 30.491 căn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được thành lập, đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng tăng của khu vực kinh tế tập thể, tạo nguồn lực để kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh mẽ. Thống nhất nguồn vốn điều lệ theo đề xuất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh phân tích rõ cơ chế, kế hoạch tổ chức, đầu tư phát triển từng năm, trách nhiệm quản lý... để vận hành quỹ an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Trên cơ sở Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và các ý kiến tại cuộc họp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, sớm đưa quỹ đi vào hoạt động, hỗ trợ các HTX phát triển hiệu quả.

Đối với các nội dung do Sở Xây dựng báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch

thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan sớm có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Sở Xây dựng hoàn thiện các dự thảo. Trong đó, các huyện, thành phố trên cơ sở nhu cầu, kế hoạch phát triển cho ý kiến, đăng ký danh mục các chỉ tiêu, dự án liên quan đến nhà ở xã hội, nhà cho người có công, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư cho các dự án... để bảo đảm danh mục dự án phù hợp chỉ tiêu chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy định khác của pháp luật có liên quan... Sở Xây dựng và các huyện thống kê, rà soát số lượng nhà ở tập thể hiện có; căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm 2021 - 2025.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 học sinh



Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 21/3, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà học sinh Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật (xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình).

Tại chương trình, hơn 200 học sinh đã được các bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, truyền nhiễm khám bệnh, tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn phương pháp điều trị; tư vấn kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường

gặp giúp học sinh nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng ứng thành niên và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật.

THƯ THUYẾT